
รายงานการประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ครั้งท่ี 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

วันศุกร์ท่ี 5 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 น.  
ณ  ห้องประชุม ช้ัน 3  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 

ผูม้าประชุม 

ลำดับ ชื่อ   นามสกุล  ตำแหน่ง 
1. นางปารณีย์  ลมกิ่ง   สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 
2. นางพัชรีย ์  นาคเอี่ยม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
3. นายพีระเดช  เดชศราเดโช  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
4. นายพรเทพ    แก้วประเสริฐ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
5. นางสาวดวงใจ พวงจำปา  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
6. นายธวัตร์      กุ้งทุ่ม   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
7. นายรุ่งเรือง  อมรวิริยะกุล  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ 
8. นางสาวสุทัชชา สิทธิหล่อ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
9. นางสายพิณ  จันทร์เล่ียม  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ   
10. นางสาวทาริกา ช้างโฉม   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
11. นางสาวขวัญชนก ท้วมพิบูลย์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
12. นางสาวปวริศา กิจหัตถพร  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   
13. นางสาวพัทธนันท์ ประคอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
14. นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ    
15. นางสาวเมธานุช เมฆานุวงศ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
16. นางสาวชฎาภา  พุฒทอง   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
17. นางสาวศิรินทิพย์ สามารถ   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
18. นายธีระพงศ์ ห้วยหงษ์ทอง  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
19. นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล  นิติกรปฏิบัติการ  
20. นายธวัชชัย  ทองดีนอก  พนักงานพิมพ์ดีด ส.4    
21. นายวุฒิชัย         ชอบธรรม  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2  
22. นางสาวเกษวรางค์ เปรมาสวัสด์ิ  นิติกร      
23. นางสาวสุพิชชา คล้ายกิ่ง   นักวิชาการสหกรณ์  
24. นางสาวนันท์นภัส ธนะฤกษ ์  นักวิชาการสหกรณ์ 
25. นายวิสุทธิ์  สุวรรณ   นักวิชาการสหกรณ์     
26. นางสาวกาญจนา คาดีวี   นักวิชาการสหกรณ์   
27. นางสาวรัชกมล แป้นเหมือน  นักวิชาการสหกรณ์  
28. นางสาวสุกานดา นาคเกิด   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า    
29. นางสาวสุชาดา เงินวิลัย   นักจัดการงานท่ัวไป 
30. นายธีระ   สรรหพงษ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31. นางสาวสิริพร เกิดทอง   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
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32. นางสาวเมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   
33. นางสาวประพีพรรณ ชูสกุล   เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี    
34. นางสาวดารัณ ร่วมเปรม  เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวปสุตา  ภูสอดสี   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ไปราชการ 
2. นางสาวสมบูรณ์ ขันแก้ว   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ไปราชการ 
3. นางสาวชลิดา  อ่อนละมุล  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ไปราชการ 
4. นายสมคิด  ทับจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ราชการ ส.2  ไปราชการ 
5. นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  ลาพักผ่อน 
6. นายวัชรทัต    วรัญชิตชลิดา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  ลาป่วย 
7. นายนพรัตน ์  อยู่ประยูร  เจ้าพนักงานธุรการ   ลาป่วย 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
    นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดและ
ดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    -ไม่มี-  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2567 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2567   
            หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุม 

ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ครั้งท่ี 9/2567 เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2567 ผ่านทางไลน์กลุ่มและเว็บไซต์ของ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
ข้อแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2567 หากเลยห้วงเวลาดังกล่าวจะถือว่า
รับรองรายงานการประชุม ท้ังนี้ ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม : รับทราบและรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตามผลการประชุมคร้ังที่ผ่านมา          
  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/

ข้อบังคับสหกรณ ์
  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม  
  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการจดทะเบียน 

การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2567  
  ผลการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ รับมา 33 แห่ง ดำเนินการแล้ว - แห่ง คงเหลือ  

33 แห่ง (คงค้างเดือนเมษายน 2567 จำนวน 10 แห่ง คงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 20 แห่ง   
รวมคงค้าง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 63 แห่ง)        

  ผลการดำเนินการรับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ รับมา 5 แห่ง ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง 
คงเหลือ 4 แห่ง (คงค้างเดือนเมษายน 2567 จำนวน 1 แห่ง คงค้างเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 5 แห่ง
รวมคงค้าง ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2567 จำนวน 10 แห่ง) 
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  นางปารณีย์  ลมก่ิง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวขอบคุณกลุ่มฯ ท่ีได้ดำเนินเร่งรัด
การผลการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์ท่ีคงค้างให้เป็นปัจจุบันได้ 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการ  

มติที ่ประชุมครั ้งก่อน ที ่ประชุมมอบให้ติดตามการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์            
รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา   

  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม    
  นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล นิติกรปฏิบัติการ  รายงานต่อที่ประชุมในเดือนมิถุนายน 

2567 ไม่มีการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์  
ติดตามผลการดำเนินการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ท่ีผ่านมา 

มีดังนี้         
1) คำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ท่ี สป 23/2566 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจาก

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด มีมติต้ังท่ีปรึกษาเกินกว่าจำนวนท่ีข้อบังคับกำหนด 
ความคืบหน้าปัจจุบัน วันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการได้ชำระมาจำนวน 4,400 บาท มูลค่าความเสียหาย
ท้ังหมด 53,894 บาท ได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด 19,492 บาท คงเหลือ 34,402 บาท 
                       2) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สป 4/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 เนื่องจาก
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด มีมติเล่ือนเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ฯ 
ความคืบหน้าปัจจุบัน วันท่ี 17 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ได้ขอทุเลาการบังคับตามคำส่ังนายทะเบียนสหกรณ์
และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ออกไปจนกว่าศาลปกครองจะมีคำพิพากษากรณีเพิกถอนมติท่ีประชุมคณะกรรมการถึงท่ีสุดแล้ว 

      นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าขอให้กลุ่มฯ ติดตาม และ
รายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มตรวจการสหกรณด์ำเนินการ 

  มติที่ประชุมคร้ังก่อน ท่ีประชุมมอบให้ติดตามผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน /เรื่องหารือ  
  การติดตาม การปฏิบัติตามมติที่ประชุม   
  นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล นิติกรปฏิบัติการ รายงานต่อท่ีประชุมในเดือนมิถุนายน 2567 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง ดังนี้ 
  1. การซื้อขายท่ีดินโครงการแพรกษา 2 ชุมชนนิมิตรใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 21 

พฤษภาคม 2567 ผู้ร้องยังมาติดตามทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการอยู่ เจ้าหน้าท่ีได้แนะนำ
สหกรณว์่าควรปฏิบัติตามสัญญา 

  2. การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2567 
  3. การให้ออกจากสมาชิกโดยมิชอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2567 
  4. สหกรณ์ดำเนินการฝ่าฝืนกฎกระทรวงไม่รายงานผลประโยชน์ของคณะกรรมการสหกรณ์

ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม 2567   
  5. ขอให้สหกรณ์คืนเงินค่าหุ้น รับมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ขอขยายระยะเวลาช้ีแจงออกไป 15 วัน อยู่ระหว่างดำเนินการ 
  6. คณะกรรมการดำเนินการขัดมติที่ประชุมใหญ่ รับมาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567    

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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      นางปารณีย์  ลมก่ิง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง 
ขอให้กลุ่มฯ ติดตามขอเอกสารเพิ่มเติมให้ครบ และรายงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน 2567  
        ระเบียบวาระที่ 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

                           หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอต่อที่ประชุม สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวมท้ังส้ิน 7,317,729 บาท โดยเป้าหมายผลการเบิกจ่าย     
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 จะต้องเบิกจ่ายให้ได้รวมทั้งสิ ้น 84 % ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร         
ซึ่งเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยสรุปในภาพรวม ดังนี ้

งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
งบบุคลากร 4,402,919.00 3,213,462.13 1,189,456.87 72.98 
งบดำเนินงาน 2,551,410.00 1,667,161.66 884,248.34 65.34 
งบลงทุน 363,400.00 363,400.00 0.00 100.00 
รวมทั้งสิ้น 7,317,729.00 5,244,023.79 2,073,705.21 71.66 

 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวว่าเบี้ยเลี ้ยงอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ จำนวน      
20 ชุด รวมเป็นเงิน 14,692 บาท และอยู่ระหว่างการเสนอ จำนวน 26 ชุด รวมเป็นเงิน 19,555 บาท 

    นางปารณีย ์  ลมกิ ่ง สหกรณ์จ ังหวัดสมุทรปราการ  กำชับให้ฝ ่ายบร ิหารทั ่วไป            
เร่งรัดการเบิกจ่ายเบี้ยเลี ้ยงให้รวดเร็วขึ ้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามกรอบตัวชี ้วัด           
ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด และกำชับกรณีวัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีได้รับมาแล้ว ฝ่ายบริหารท่ัวไปจะต้อง
ดำเนินการจัดทำทะเบียนเลขครุภัณฑ์พร้อมติดสติ๊กเกอร์เลขครุภัณฑ์ท่ีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที ่ได้รับมาให้ครบ   
ทุกช้ินด้วย เพื่อให้กรรมการตรวจนับวัสดุหรือครุภัณฑ์ส้ินปีตรวจเช็คว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ทุกช้ินมีเลขครุภัณฑ์
ตรงกับทะเบียนคุมวัสดุหรือครุภัณฑ์ตรงกันหรือไม่ และถูกต้องครบถ้วนหรือไม ่

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบฝ่ายบริหารท่ัวไปดำเนินการ 

     ระเบียบวาระที่ 4.2 ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 
                           หัวหน้าฝ่ายบร ิหารทั ่วไป แจ้งต่อที ่ประชุมในป ีงบประมาณ              

พ.ศ. 2567 การรายงานผ่านระบบและรายงานสำนัก/กองท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีจะต้องรายงานประจำเดือนมิถุนายน 
2567 ดังนี้ 
 ฝบท.  จำนวน  7 เรื่อง 

กจส.  จำนวน  2 เรื่อง 
กพส.  จำนวน  6 เรื่อง 

 กบส.  จำนวน  6 เรื่อง 
 กตส.  จำนวน  7 เรื่อง 
 จากการติดตามข้อมูลผลการรายงานพบว่า 
  þ  เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกรมฯ กำหนดทุกตัวช้ีวัด (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   
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มติที่ประชุม : รับทราบ 

     ระเบียบวาระที่ 4.3 การรายงานผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ E-Project 
                     ห ัวหน ้าฝ ่ายบร ิหารท ั ่วไป แจ ้งต ่อท ี ่ประช ุมในป ีงบประมาณ            

พ.ศ. 2567 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ มีการรายงานผลโครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์   
ผ่านระบบ E-Project ประจำเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 12 โครงการ จากการติดตามข้อมูลการรายงาน
พบว่าเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกองแผนงานกำหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
      
     ระเบียบวาระที่ 4.4 สรุปการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
                            หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำเสนอต่อที่ประชุมว่าขอสรุปผลการ

ปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  (เดือนตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567) 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 39 หัวข้อ (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)    

 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ    

     ระเบียบวาระที่ 4.5 รายงานผลการจัดเก็บทะเบียนหุ้นและสมาชิก   

                                                ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 
สหกรณ์ท่ีจะต้องจัดส่งข้อมูลทะเบียนหุ้นและสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีจำนวนท้ังส้ิน 158 แห่ง
ได้รับรายงานจำนวน 157 แห่ง ยังคงค้าง 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.  
สมุทรปราการ จำกัด เนื่องจากติดปัญหาเรื่องจำนวนสมาชิกไม่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้า
ไปแนะนำสหกรณ์ให้แก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์อยู่ระหว่างรอการประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับ โดยกลุ่มจัดต้ัง
และส่งเสร ิมสหกรณ์ ได้ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเน ินการจ ัดส่งภายใน 15 วั น ตามหนังสือ                     
ท่ี สป 0010/2545 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และจัดทำหนังสือติดตามครั ้งที ่ 2 ตามหนังสือ           
ท่ี สป 0010/1088 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2567 
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                                                ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สหกรณ์ที่จะต้อง
จัดส่งข้อมูลทะเบียนหุ้นและสมาชิก มีจำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง ได้รับรายงานจำนวน 89 แห่ง ยังไม่จัดส่ง
ข้อมูลให้กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนด จำนวน 48 แห่ง 
จึงขอให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ติดตามให้สหกรณ์จัดส่งให้นายทะเบียนตามกำหนด (รายละเอียดตาม   
คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการติดตาม 

    ระเบียบวาระที่ 4.6 รายงานผลการชำระบัญชี 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 

การชำระบัญชีในปีงบประมาณ พ .ศ. 2567 จำนวน 18 แห่ง เลิกระหว่างปี รวมทั้งสิ ้น 20 แห่ง โดยมี     
ผลการดำเนินการดังนี้ 
สหกรณ์ท่ีอยู่ข้ันตอน 3 – 4 ยกระดับสู่ขั้น 5 เป้าหมายจำนวน 11 แห่ง ปัจจุบันดำเนินการได้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด 
2. สหกรณ์บริการชุมชนเลคไซต์วิลล่า 2 จำกัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์อีเทอนัลพลาสติก จำกัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมช่ัน จำกัด 

สหกรณ์สามารถถอนช่ือได้ร้อยละ 25 เป้าหมายจำนวน 5 แห่ง  ถอนชื่อได้จำนวน 2 แห่ง ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                    
1. สหกรณเ์ครดิตยูเนี่ยนเคหะเมืองใหม่บางพลี จำกัด 
2. สหกรณ์บริการชุมชนเลคไซต์วิลล่า 2 จำกัด 

                                                ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม  
ในเดือนพฤษภาคม 2567 ได้รับรายงานจากผู้ชำระบัญชีว่าได้ดำเนินการในส่วนที่เกี ่ยวข้อง (รายงาน
เฉพาะที่มีการดำเนินการ) ดังนี้   

1. สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด ประกาศเลิกสหกรณ์วันที่ 25 มิถุนายน 2567 แต่งต้ัง      
ผู้ชำระบัญชีแล้ว 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์เอส.วาย.เค. จำกัด ประกาศเลิกสหกรณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 รับมอบ
ทรัพย์สินจากสหกรณ์วันท่ี 19 มิถุนายน 2567 และอยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกสหกรณ์ 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์เซนจูรี่เท็กซ์ไทล์ จำกัด ผู้สอบบัญชีนัดตรวจสอบงบการเงินเบื้องต้นวันที่ 2 
กรกฎาคม 2567 ได้ดำเนินการส่ง statement ให้ผู้สอบบัญชีแล้ว 

4. กลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำ ผู้สอบบัญชีให้แก้ไขในส่วนของรายละเอียดประกอบงบการเงิน  
5. สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ 1 จำกัด อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำบัญชี

ตามท่ีผู้สอบบัญชีให้แก้ไข 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อจัดทำงบ

การเงินและเอกสารประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้ว ส่งงบการเงินและงบทดลองพร้อมรายละเอียด
ประกอบเบื้องต้นแล้ว ผู้สอบบัญชีให้แก้ไขสรุปรายละเอียดประกอบงบการเงิน 
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7. สหกรณ์ออมทรัพย์ เค.ซี.อี.ไอ จำกัด ผู้สอบบัญชีขอหนังสือยืนยันยอดอยู่ระหว่างรอเอกสารจาก
ธนาคาร ซึ่งธนาคารส่งให้ผู้สอบบัญชีโดยตรง 

8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนส่ิงทอลักกี้ 3 จำกัด อยู่ระหว่างการติดตามหนี้สิน 
9. สหกรณ์อมทรัพย์คริสตัน จำกัด รอกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานตัดหนี้สูญ 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สุขภาพไทย จำกัด มีทายาทสมาชิกมาติดต่อผู้ชำระบัญชี เรื ่องเงินฝาก

สหกรณ์ประมาณ 50,000 บาท อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์ยูนิไทย จำกัด ส่งเอกสารให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ให้แก้ไข

เอกสารเพิ่มเติม อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข คาดว่าจะส่งในเดือนกรกฎาคม 2567 
12. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอนโมช่ัน จำกัด ส่งเอกสารเพิ่มเติมวันท่ี 2 กรกฎาคม 2567 
13. สหกรณ์บริการชุมชนเคหะด่านสำโรง จำกัด จัดทำงบตามมาตรา 87 ตามท่ีผู้สอบบัญชีให้แก้ไข 

อยู่ระหว่างการเปล่ียนแปลงผู้ชำระบัญชี 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.7 รายงานผลการจัดส่งวาระการดำรงตำแหน่ง 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 

สหกรณ์ที่ยังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่งที่ค้างส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปีบัญชี 31 พฤษภาคม 
2565 – 30 เมษายน 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  
1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด เนื่องจากไม่มีการประชุมใหญ่     
2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด  
3. ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด  
                                                 โดยกลุ่มฯ ได้ทำหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการจัดส่งภายใน    
15 วัน ตามหนังสือที่ สป 0010/200 ลงวันที่ 15 มกราคม 2567 และหนังสือที่ สป 0010/1281    
ลงวันท่ี 26 เมษายน 2567 
                                                 ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปีบัญชีเมษายน 
2566 – มีนาคม 2567 สหกรณ์ที่จะต้องจัดส่งรายงานวาระการดำรงตำแหน่ง มีจำนวนทั้งสิ้น 159 แห่ง
สหกรณ์ท่ีรายงานวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน 98 แห่ง สหกรณ์ที่ยังไม่รายงานวาระดำรงตำแหน่ง จำนวน   
48 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   
 

 

 

 

 

      นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าขอให้กลุ่มฯ เก็บหนังสือ
ติดตามไว้ด้วย กรณีมีเรื่องฟ้องร้องจะได้มีหลักฐานว่ามีการติดตามให้สหกรณ์จัดส่งแล้ว 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ดำเนินการติดตาม  
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    ระเบียบวาระที่ 4.8 รายงานผลการติดตามการรายงานความเข้มแข็ง 
                            ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รายงานต่อที่ประชุม 

การบันทึกการประเมินความเข้มแข็งสหกรณ์รอบปีบัญชีตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 สหกรณ์ที่จะต้อง
รายงานความเข้มแข็ง มีจำนวนทั้งสิ ้น 107 แห่ง รายงานในระบบแล้ว 25 แห่ง ส่งเอกสารให้กลุ ่มฯ 
ตรวจสอบ 5 แห่ง (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)   

 

 

 

 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 2 ติดตามบันทึกข้อมูลในระบบ
ให้ครบถ้วน    

    ระเบียบวาระที่ 4.9 แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
แผนงานพื้นฐาน พัฒนาส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรดีเด่น เป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตร/นอกภาค
การเกษตร/กลุ่มเกษตรกร จำนวนประเภทละ 2 แห่ง เข้าแนะนำส่งเสริมจำนวน 6 แห่ง  สหกรณ์เข้าเกณฑ์ 
1 ประเภท 1 แห่ง คือ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด สหกรณ์ประเภทอื่นไม่ผ่านเกณฑ์เข้า
รับการคัดเลือก เนื่องจากมีธุรกิจไม่ครอบทุกธุรกิจ 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม   
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ เป้าหมาย 1 แห่ง คือ สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา 
จำกัด อุปสรรคสหกรณ์ปิดบัญชีไม่ได้ 
2. ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าหมาย ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยมีกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก จำนวน 20 คน ณ วัดป่าศรี
ถาวรนิมิต จังหวัดนครนายก 
3. คลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ฯ เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการเข้าร่วมแล้ว 3 ครั้ง 
4. ขับเคลื่อนปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ เป้าหมายเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 แห่ง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดประชุมคัดเลือก 
แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า   
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์  
บ้านมั่นคงระดับจังหวัด จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ดำเนินการ
จัดทำคำสั่งคณะทำงาน จำนวน 18 คน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการลงนาม กำหนดจัดประชุม          
ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2567 

มติที่ประชุม : รับทราบ   

    ระเบียบวาระที่ 4.10 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567 
1) แนะนำการจัดทำเอกสารส่งประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ จำกัด ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2567 
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2) แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้สหกรณ์น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ เป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จำกัด สหกรณ์เคหสถานสร้างตนเอง 
จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด ระหว่างวันท่ี 8 - 12 กรกฎาคม 2567  

3) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ 18 
กรกฎาคม 2567  

4) แนะนำการจัดทำเอกสารส่งประกวดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เอ็น เอช เค สปริง จำกัด ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2567 

5) โครงการจ ัดกิจกรรมบำเพ ็ญสาธารณประโยชน ์ภายใต้
โครงการ”สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” กำหนดจัดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567  
ณ วัดตำหรุ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.11 รายงานข้อมูลสหกรณ์ที่จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน   
หลังสิ้นปีบัญชี 
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่จะต้องจัดประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน  ปีบัญชีเมษายน 2566 – มีนาคม 
2567 ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน จำนวน 137 แห่ง อนุมัติงบฯ จำนวน 131 แห่ง ประชุมใหญ่เกิน 
150 วัน จำนวน 2 แห่ง ยังไม่ประชุมใหญ่ จำนวน 2 แห่ง     

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.12 ผลการให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมและการค้ำประกันประจำปี
ของสหกรณ์ 
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่ส่งขอวงเงินกู้ยืมฯ จำนวน 95 แห่ง ขอภายใน 30 วัน จำนวน 69 แห่ง     
ขอเกิน 30 วัน จำนวน 26 แห่ง ยังไม่ขอ จำนวน 19 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.13 ผลการส่งรายงานกิจการภายใน 30 วัน หลังจากวันประชุมใหญ ่ 
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์ที่ส่งรายงานกิจการ จำนวน 99 แห่ง ส่งภายใน 30 วัน จำนวน 75 แห่ง     
เกิน 30 วัน จำนวน 24 แห่ง ยังไม่ส่ง จำนวน 17 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.14 ผลการจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
                                                   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุม ปิดบัญชีภายใน 30 วัน จำนวน 90 แห่ง เกิน 30 วัน จำนวน 60 แห่ง ปิดบัญชไีมไ่ด้ 
จำนวน 10 แห่ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ   
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                                                   ผลการส่งเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ดังนี้ 
1. สหกรณเ์คหสถานแสงทิพย์ จำกัด ผู้สอบบัญชีอยู่ระหว่างสอบทานหนี้ในส่วนท่ีเอกสารสูญหายและรายท่ี
โอนบ้านแล้ว แต่ยังค้างชำระหนี้กับสหกรณ์ 
2. สหกรณ์บริการถาวรพัฒนา จำกัด ปัจจุบันยังส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไข
รายละเอียดประกอบงบการเงิน ไม่มีความคืบหน้า 
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด อยู่ระหว่างการจัดทำงบการเงินปีบัญชี 
2566 - 2567 ขาดเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีปี 2566 บางส่วน ยังไม่ได้จัดส่งผู้สอบบัญชีตั้งแตป่ี 
2565 - 2567 
4. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาแพรกษาใหม่ จำกัด ผู้สอบบัญชีส่งเอกสารคืนเนื่องจากสหกรณ์ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการส่งเอกสารประกอบงบการเงิน 
5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด ติดต่อสหกรณ์ได้แล้วเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2567 
6. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
7. สหกรณ์เคหสถานชุมชนวรรณทอง จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
8. สหกรณ์เคหสถานชุมชนสามห่วง จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
9. สหกรณ์เคหสถานกองทุนร่วมพัฒนาชุมชน จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สีไทยกันไซเพนท์ จำกัด อยู่ระหว่างจัดทำบัญชี 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
            ระเบียบวาระที่ 4.15 ผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
รายงานต่อที่ประชุม ในเดือนมิถุนายน 2567 ได้ขับเคลื่อนติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของ     
สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด มียอดชำระรายเดือนมิถุนายน 2567 เป็นเงินจำนวน 1,259,850.94 บาท 
ยอดชำระสะสม เป็นเง ินจำนวน 5 ,784,771.37 บาท สหกรณ์การเกษตรสาขลา จำกัด ไม่มีความ
เคล่ือนไหวการชำระหนี้ เนื่องจากกำหนดชำระหนี้ปีละครั้ง 
                                                เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 กลุ่มฯ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทีมบริหารจัดการหนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนา
คุณภาพชีว ิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการสินเชื ่อให้มีประสิทธิภาพและ       
มีความสามารถในการบริหารจัดการหนี้ของตนเอง รวมทั้งพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
            ระเบียบวาระที่ 4.16 ผลการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสม  
                                                            ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 
รายงานต่อที่ประชุมว่า สหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์บริการเพื่อการศึกษา
และพัฒนาอาชีพ จำกัด และสหกรณ์เคหสถานในคลองบางปลากด จำกัด โดยแต่งตั ้งคณะทำงาน            
เพื่อวิเคราะห์สหกรณ์เป้าหมายตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ต้ังคณะทำงานแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมระดับจังหวัด 
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูลสหกรณ์  
3. วิเคราะห์การบริหารจัดการและการดำเนินธรุกิจสหกรณ์ 
4. กำหนดเป้าหมาย และมาตรการ/ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงาน  
5. จัดทำร่างแผนปรับปรุงกิจการ  
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6. นำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแผน 
7. จัดทำแผนงาน//โครงการในแต่ละปี และเสนอท่ีประชมุใหญ่อนุมัติ  
8. นำเสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนุมัติแผน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

            ระเบียบวาระที่ 4.17 ผลการดำเนินการแก้ไขหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ 

รายงานต่อที ่ประชุม ผลการดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2567 ได้ร ับรายงาน 5 สหกรณ์ ไม่มีความ
เปล่ียนแปลงในเรื่องการลดอัตราดอกเบ้ียหรือมาตรการอื่น ๆ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
    ระเบียบวาระที่ 4.18 สหกรณ์ที่มีหนี้ NPL จำนวน 17 สหกรณ์   

                                                    ผู ้ อ ำน วยการกลุ ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม และพัฒนาการบริ ห า รการ
จัดการสหกรณ์  รายงานต่อที่ประชุม  ผลการดำเนินการในเดือนมิถุนายน  2567 ดำเนินการ
ตามมาตรการ 4 แห่ ง  อยู่ ระหว่ างดำเนินการตามมาตรการ 5 แห่ ง  ไม่มีการดำเนินการตาม
มาตรการ 8 แห่ง  ปัญหาเนื่องจากสหกรณ์มี ต้นทุนทางการเงิน ท่ีสูงไม่สามารถลดดอกเบี้ยลงได้  

มติที่ประชุม : รับทราบ    

            ระเบียบวาระที่ 4.19 เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ คร้ังที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  
                                        ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   

รายงานต่อท่ีประชุม ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2567 เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมและร่วมประชุมตามโครงการฯ 
ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน
การประชุม โดยมีการชี้แจงนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ การนำเสนอ
โครงการสินเชื ่อรวมหนี้ข้าราชการอย่างยั่งยืน (KTB) โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ
โครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขบุคลากรภาครัฐ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ตัวอย่างของธนาคารกรุงไทย (ให้สมาชิกกู้ตรงกับ
ธนาคาร)  
คุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการรวมหนี้ข้าราชการ 
1. เป็นข้าราชการในหน่วยงานต้นสังกัดที่มีการลงนาม MOU กับธนาคารกรุงไทยเพื่อหน่วยงานฯจะสามารถ    
หักนำส่งหนี้ให้ธนาคาร ได้ยาวครอบไปถึงช่วงเกษียณอายุ 
2. กรณีท่ีข้าราชการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ต้องลงนาม MOU ด้วยเพื่อสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลผู้กู้รายนั้น ๆ ได้ 
3. ผู้ก้ตู้องอยู่ในอายุราชการ และมีอายุน้อยกว่า 60 ปี  
4. เป็นข้าราชการที่มีสิทธิได้ร ับบำเหน็จตกทอดและบำนาญรายเดือนภายหลังเข้าสู ่ช่วงเกษียณอายุจาก
กรมบัญชีกลาง 
5. ปัจจบุัน Residual Income <30%  
6. มีวงเงินและยอดหนี้สินเชื่อสำรองฉุกเฉินกรุงไทย (สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ)หรือสินเชื่ออเนกประสงค์ PL-MOU 
ณ วันท่ีสมัคร โดยต้ังวงเงินก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2567  
7. วงเงินสินเชื่อสำรองฉุกเฉินกรุงไทย หรือ สินเชื่อทุกประเภทที่ทำการโอนย้ายหนี้มาควบรวม (ถ้ามี)  จะต้องมี
การปิดวงเงิน หลังจากเข้าร่วมโครงการนี้ 
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ตัวอย่างธนาคารออมสิน (ให้สหกรณ์กู้เพื่อให้สมาชิกกู้)  
สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- ได้รับเงินทุนดอกเบ้ียต่ำจากธนาคารในการแก้ไขปัญหาของสมาชิก 
- ได้รับเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่อง และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
- สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดอกเบ้ียสูงให้กับสมาชิกได้  
- ลดปัญหาการเกิดหนี้ NPLs หากธนาคารฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้รายย่อยของธนาคาร 
- ได้ช่วยเหลือสมาชิกกให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
สหกรณ์เป้าหมายทั ้งหมดที่ได้ร ับเชิญเข้าร่วมประชุม มีทั ้งหมด 18 สหกรณ์ ในภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ          
10 สหกรณ์ ที่เหลือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ ทั้งอัตราดอกเบี้ย ตามประกาศ ปานกลาง  
และอัตราท่ียังสูง แจ้งเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์แนะนำข้อมูลท่ีน่าสนใจ เพื่อส่งเสริมสหกรณ์โปรแกรมแผนฟื้นฟู
หนี้สิน อาจารย์เชิดศักดิ์ หิรัญศิริสมบัติ ในหน้าเว็บไซต์ กพง. มีการคำนวณ รายการต่าง ๆ เพื่อหายอดชำระหนี้ท่ี
เหมาะสมกับรายได้ ของสมาชิกแต่ละรายไว้เป็นแนวทาง 

      นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าเงินกู้ของธนาคารออมสินกับ
ธนาคารกรุงไทย มีความเห็นว่าของธนาคารออมสินน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะปลอดต้นเงิน  ขอให้
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ศึกษาเพื่อแนะนำให้สหกรณ์นำไปใช้ประโยชน์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.20 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567 
         1) กำหนดจัดประชุมคณะทำงานควบคุมภายในสหกรณ์ ในวันท่ี 

12 กรกฎาคม 2567 
         2) กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ จำนวน    

2 ครั้ง ในวันท่ี 18 กรกฎาคม 2567 และ 31 กรกฎาคม 2567 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.21 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีสถานะดำเนินกิจการ มีอัตราการ
ขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปี 2567) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 
                                                   ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงาน     
ต่อที ่ประชุม สหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรจำนวน  161 แห่ง มีปร ิมาณธุรก ิจสะสม  9 เดือน ตั ้งแต่                    
เดือนกันยายน 2566 ถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ปริมาณทั ้งสิ ้น 31,708,038,951.00 ล้านบาท       
เมื ่อเทียบกับปี 2566 ในช่วงเดียวกัน ปริมาณธุรกิจทั้งสิ ้น 23,963,066,465.06 ล้านบาท ดังนั้น        
ในป ี2567 มีปริมาณธุรกิจ เพิ่มขึ้น 7,744,972,485.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.32 % 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.22 ติดตามข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินสหกรณ์ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงาน       
ต่อที่ประชุม จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มข้ึน    
จากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 63  
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                                                  เป้าหมาย 160 แห่ง ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2567 
52 แห่ง อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 36 แห่ง อัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินลดลงจากปีก่อน 
16 แห่ง ผลงานสะสมยกไป 101 แห่ง   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.23 ผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ (ระบบ MIS) 
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ท่ีประชุม เป้าหมายสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมจำนวน 111 แห่ง  
                                                  ผลการดำเนินงาน ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2567 สหกรณ์รายงาน
ครบถ้วน จำนวน 78 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 แห่ง ไม่มีการรายงาน จำนวน 27 แห่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.24 ผลการรายงานข้อมูลฯ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
                                                     ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ที ่ประชุม ติดตามการรายงานข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  จำนวน 66 แห่ง               
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 สหกรณ์ส่งรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง จำนวน 
62 แห่ง ไม่ส่งรายงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนลัดหลวง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานบริษ ัทการบินไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์บร ิษ ัทอีซ ูซ ุมอเตอร ์ (ประเทศไทย) จำกัด             
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสินธานี จำกัด สหกรณ์ส่งกระดาษทำการ จำนวน 66 แห่ง สหกรณ์ถือเงินสดเกนิกว่า
ระเบียบของสหกรณ์ จำนวน 1 แห่ง สหกรณ์ถือเงินสดไม่เกินกว่าระเบียบของสหกรณ์ จำนวน 61 แห่ง 
อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องสูงสุด 10,466.36 % คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทพัตราภรณ์ไทย     
การย้อม จำกัด อัตราสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำสุด 1.44 % คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.25 ผลการติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่สหกรณ์ได้รับ   
การสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์   
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ     
ที่ประชุมว่าได้ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ตู้แช่เย็น 
สแตนเลส 6 ประตู มีการแช่ผลิตภัณฑ์ปลานิลแดดเดียว ปลานิลไร้ก้าง มีการใช้งานเป็นประจำ  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.26 ผลการดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมและพัฒนาธ ุรกิจสหกรณ์ รายงาน       
ต่อที่ประชุม ผลการดำเนินงานมีการรายงานผลในระบบ E-Project ทุกเดือน การดำเนินการเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงาน Action Plan และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที ่กำหนดไว้ มีการส่งข้อมูลตัวชี ้วัด         
ทุกวันท่ี 18 ของเดือน และติดตามการขับเคล่ือนโครงการฯ เป็นหลัก 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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            ระเบียบวาระที่ 4.27 ผลการดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและ
การขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมและพัฒนาธ ุรกิจสหกรณ์ รายงาน       
ต่อที่ประชุม ผลการดำเนินงานได้เข้าแนะนำ ส่งเสริม ในวันที่ 6 มิถุนายน และวันที่ 11 มิถุนายน 2567 
ครบตามแผนแล้ว 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

            ระเบียบวาระที่ 4.28 ผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์ 
                                                  ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมและพัฒนาธ ุรกิจสหกรณ์ รายงาน       
ต่อที่ประชุม สถานะดำเนินงานของกลุ่มอาชีพเดือนมิถุนายน 2567 ดำเนินการปกติ 29 กลุ่ม ดำเนินการ
เป็นครั้งคราว 5 กลุ่ม ติดตามข้อมูลยอดจำหน่ายสินค้าได้ 14 กลุ่ม เป็นยอดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งส้ิน 
616,400 บาท  

มติที่ประชุม : รับทราบ   

    ระเบียบวาระที่ 4.29 การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเดือนมิถุนายน 2567   
                                                 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ     
ท่ีประชุม ดังนี้ 
1. วันท่ี 13 - 14  มิถุนายน 2567  เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน รุ่นท่ี 2 ณ โรงแรมรอยัลซิต้ี กรุงเทพฯ 
2. วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ลงพื้นจัดเก็บข้อมูล ประสานงานสหกรณ์เป้าหมาย ในโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสถาบันเกษตรกรฯ จำนวน 2 แห่ง สหกรณ์เจริญวัฒนา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด 
3. วันท่ี 21 มิถุนายน 2567  ตรวจเยี่ยม ติดตาม เก็บข้อมูลของกลุ่มอาชีพ และประสานงานโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชนของกลุ่มอาชีพสังกัด
สหกรณ ์

4. วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ตรวจเยี่ยม ติดตาม สถานการณ์ดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ และประสานงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน 
จำนวน 2 แห่ง กลุ่มเป่าแก้วบางพลี และกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนบางเสาธง 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.30 แผนปฏิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม 2567   
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รายงานต่อ    
ท่ีประชุม ดังนี้ 
1. ติดตามผลการรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยน (MIS)    
(ภายในวันท่ี 25) 
2. จัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวนท้ังส้ิน 160 แห่ง (ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 28 ของเดือน) 
3. จัดเก็บข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ จำนวน 66 แห่ง (ส่งข้อมูลภายในวันท่ี 20 ของเดือน) 
4. ติดตามจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินสหกรณ์ 
5. ติดตามยอดจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
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6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน 
เป้าหมายกลุ ่มอาชีพในสังก ัดสหกรณ์ ณ โรงแรม เดอะคัลเลอร ์ ลิฟวิ ่ง อำเภอเมืองสมุทรปราการ          
จังหวัดสมุทรปราการ 
7. จัดประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรฯ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางพลี 
จำกัด สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด สหกรณ์เจริญวัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า     
ธ.ก.ส.สมุทรปราการ จำกัด  
8. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ financial insights Analysis ระหว่างวันท่ี 9 - 12 กรกฎาคม 2567 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.31 กำกับ ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์  
                                                  นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล นิติกรปฏิบัติการ รายงานต่อท่ีประชุม 
ได้กำหนดจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มี
ข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั ้งที ่ 4 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 และได้ติดตามประเมินผลความก้าวหน้า       
การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง  

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    ระเบียบวาระที่ 4.32 ผลการแก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์ 
                                                นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล นิติกรปฏิบัติการ รายงานต่อที่ประชุม 
ผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ในเดือนมิถุนายน 2567 มีจำนวน 8 แห่ง ดังนี้  
1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนางนวล จำกัด ปัจจุบันให้สหกรณ์ฯ จัดทำเอกสารประกอบงบการเงิน         
งบทดลองให้สมบูรณ์ เพื่อดำเนินการส่งผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อปิดบัญชีให้แล้วเสร็จ และขอให้เจ้าหน้าท่ีส่งเสริม
สหกรณ์เข้าติดตามการดำเนินการของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด   
2. สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนแสนสุข จำกัด ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งความคืบหน้าว่าขณะนี้
ทางสหกรณ์ฯ อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสืบทรัพย์ของนางสาวศิริขวัญ  ทิมเพ็ชร ซึ่งขณะนี้ถูกจำ คุกอยู่
ระยะเวลาการบังคับคดี 10 ปี ส้ินสุดวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2576  
3. สหกรณ์เคหสถานมีสุข จำกัด ศาลได้เล่ือนนัดฟังคำพิพากษา ในวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10.00 น.   
4. สหกรณ์ออมทรัพย์วีก้าบอลส์ จำกัด สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเลิกสหกรณ์แล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 
ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการถอดออกจากระบบการรายงานข้อบกพร่อง และนำสหกรณ์ฯ ออกจาก  
การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรที่มี
ข้อบกพร่อง 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ศรีสำอางซัพพลายเออร์ จำกัด ปัจจุบันศาลอุทธรณ์ยังทำคำพิพากษายังไม่เรียบร้อย     
จึงขอเล่ือนไปฟังในวันท่ี 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น. 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์เอสวายเค จำกัด สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเลิกสหกรณ์แล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
ให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการถอดออกจากระบบการรายงานข้อบกพร่อง และนำสหกรณ์ฯ ออกจาก  
การประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรท่ีมี
ข้อบกพร่อง 
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7. สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้มีการเสนอจำนวน      
ความเสียหายที่จะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้ว และคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ได้มีมติตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว อยู ่ระหว่างดำเนินการหา
ผู้รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยบริติช จำกัด สหกรณ์ฯ มอบหมายให้ทนายความเตรียมฟ้องแพ่ง เนื่องจากคดีอาญา 
นางสาวรุ่งนภา  ทองศรี ติดคุกแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคุยกับทนายความในเรื่องขั้นตอนการสืบทรัพย์และ
เตรียมการฟ้องแพ่ง 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.33 ผลการแก้ไขรายงานข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี  
                                                  นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล นิติกรปฏิบัติการ รายงานต่อท่ีประชุม 
ผลการดำเนินงานในเดือนมิถุนายน 2567 ข้อสังเกตที่ตรวจพบ จำนวน 9 แห่ง กลุ่มฯ ได้ดำเนินการแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์แล้ว ได้รับรายงานการเข้าแนะนำ ส่งเสริม จำนวน 1 แห่ง  

    นางปารณีย์  ลมก่ิง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กำชับกลุ่มตรวจการสหกรณ์ว่ายังไม่
เคยเห็นหนังสือตอบกลับไปท่ีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเลยว่าสหกรณ์ท่ีพบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
ท่ีแจ้งมา เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าไปกำกับ แนะนำ แจ้งให้สหกรณ์ดำเนินการแล้วอย่างไร 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบกลุ่มตรวจการสหกรณ์ดำเนินการ 

    ระเบียบวาระที่ 4.34 รายงานผลการใช้ Application การสอบทานเงินกู้ เงินหุ้น    
เงินรับฝากของสหกรณ์  
                                                    นายจรัญ  โพธิ์วัฒนไพศาล นิติกรปฏิบัติการ รายงานต่อท่ีประชุม
ผลสำเร็จร้อยละของจำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่ได้พัฒนา Application จำนวน 60 แห่ง สหกรณ์ไม่มี 
Application จำนวน 99 แห่ง คิดเป็น 30.23 %  กลุ่มฯ ได้กำชับการแนะนำให้สหกรณ์ใช้ Application ของ
สหกรณ์และเปิดใช้งาน   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบ ียบวาระที่  4.35 รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานประจำเดือนมิถ ุนายน 2567            
และประเด็นปัญหา 
                                                     นายธีระพงศ์  ห้วยหงส์ทอง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
รายงานต่อที่ประชุมผลการดำเนินงาน ในเดือนมิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 12 แห่ง 
ประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 4 แห่ง แนะนำส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 18 แห่ง ประชุมวิสามัญ จำนวน 1 แห่ง 
รายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 8 แห่ง ส่งเล่มรายงานกิจการ
ประจำปีสหกรณ์ จำนวน 5 แห่ง และรายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้  
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มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบ ียบวาระที่  4.36 รายงานผลการปฏิบ ัต ิงานประจำเดือนมิถ ุนายน 2567            
และประเด็นปัญหา 
                                                     ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสร ิมสหกรณ์ 2 รายงานต่อที ่ประชุม        
ผลการดำเนินงาน ในเดือนมิถุนายน 2567 ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 7 แห่ง ประชุมใหญ่สามัญ จำนวน 
7 แห่ง แนะนำส่งเสริมสหกรณ ์จำนวน 7 แห่ง และรายงานผลการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ ดังนี้  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    ระเบียบวาระที่ 4.37 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
                                                  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 รายงานต่อท่ีประชุมดังนี้ 
1. วันที่ 12-14 มิถุนายน 2567 นางสาวดวงใจ พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะความรู้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้
ก้าวทันการเปล่ียนแปลง ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
2. วันที ่ 18 มิถุนายน 2567 นางสาวดวงใจ พวงจำปา ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และ        
นางสาวเมรินทร์ ปรีชาวัฒนสกุล เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมโรงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาการบริหาร
ทีมงานบริหารจัดการหนี้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมคัลเลอร์ลีฟวิ ่ง อ.เมืองสมุทรปราการ      
จ.สมุทรปราการ 
3. วันที่ 19-21 มิถุนายน 2567 นายปริญญา กิตติดนัยรักษ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะความรู ้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว          
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

ที่ รายชื่อเจ้าหน้าที ่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

 มิถุนายน 2567              ผลงานสะสม 
   (แห่ง/คร้ัง)                  (แห่ง/คร้ัง 

 

1 นายธีรเดช  ฉัตรธิรักษ์ 21 7/9 100/117 
2 นายวัชรทัต  วรัญชิตชลิดา 19 10/10 90/98 
3 นายธีรพงศ์  ห้วยหงษ์ทอง 15 6/8 30/38 
4 นางสาวศิรินทิพย์  สามารถ 15 4/4 26/26 
5 นางสาวอัญชลี  ภูมิไชยา 15 - - 
6 นางสาวนันท์นภัส  ธนะฤกษ์ 12 4/4 50/58 

ที่ รายชื่อเจ้าหน้าที ่ จำนวน
สหกรณ์ที่
รับผิดชอบ 

(แห่ง) 

การเข้าแนะนำ ส่งเสริม 

มิถุนายน 2567            ผลงานสะสม 
   (แห่ง/คร้ัง)                  (แห่ง/คร้ัง 

 

1 นางสาวดวงใจ  พวงจำปา 22 5/5 22/71 
2 นายปริญญา  กิตติดนัยรักษ์ 13 4/4 13/51 
3 ว่าง 13 1/1 13/37 
4 นายวิสุทธ์ิ  สุวรรณ 8 3/3 8/32 
5 นางสาวเมรินทร์  ปรีชาวัฒนสกุล 8 4/5 8/31 
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4. วันที่ 24-26 มิถุนายน 2567 นางสาวดวงใจ พวงจำปา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  เข้าร่วม
อบรมโครงการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ที่ประสบปัญหาการดำเนินงานสู่สหกรณ์เข้มแข็ง ณ โรงแรมบางกอก 
พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

    นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้แนวคิด     
เรื่องการเข้าแนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ว่า ถ้าสหกรณ์เชิญประชุมเจ้าหน้าส่งเสริมสหกรณ์ควรถามสหกรณ์ว่า
ต้องการคำปรึกษาหรือความเห็นจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ในประเด็นใด ถ้าที่ประชุมไม่มีวาระสำคัญ     
ไม่ต้องเสนอความคิดเห็น เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมไม่จำเป็นต้องเข้าไปแนะนำ ส่งเสริม กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำชับ
เสมอว่า ถ้าไม่มีประเด็น ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแนะนำ ส่งเสริมทุกครั้งก็ได้ การเข้าไปแนะนำส่งเสริมทุกครั้ง    
มีทั้งประโยชน์และโทษ ถ้ากรณีสหกรณ์ได้เสนอเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแล้วส่งผล
กระทบว่าเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าประชุมด้วย แล้วไม่เห็นทักท้วงเลย กรณีการแนะนำเรื่องอื่น ๆ 
เพิ่มเติม ควรใช้วิธีการประสานทางโทรศัพท์ก็ได้ 

    นางสาวดวงใจ  พวงจำปา ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  สอบถามเรื ่อง      
แนวทางการใช้งบประมาณท่ีเหลือ ถ้าจะมีการส่งคืนเงินงบส่งเสริมสหกรณ์ท่ีเหลือให้ฝ่ายบริหารท่ัวไปจะต้อง
ดำเนินการอย่างไร 

    นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป กล่าวว่าขอให้กลุ่มฯ ประมาณการค่าใช้จ่าย
เงินงบประมาณท่ีจะใช้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2567 ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด ส่งให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2567  

    นางปารณีย์  ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่าการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีจะใช้ ขอใหป้ระมาณการให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ /กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์1 และ 2 ดำเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ  
     ระเบียบวาระที่ 5.1 ผลการดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัยของสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ      

                             นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะเลขานุการ
ตามคำส่ังคณะทำงานกำกับดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานฯ รายงานต่อท่ีประชุมในเดือนมิถุนายน 2567 
จากรายงานการเข้า-ออกสำนักงานในวันทำการ กำหนดให้เข้าเวลา 06.00 น. – 18.00 น. ดำเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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     ระเบียบวาระที่ 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินครั ้งที ่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
                                                                 นายธวัตร์  กุ ้งทุ ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั ่วไป แจ้งต่อที ่ประชุม      
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2564 กำหนดให้ก่อนเริ่มรอบ 
การประเมินแต่ละรอบ ให้ส่วนราชการประกาศหลักเกณฑ์และวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ               
ให้ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เกี่ยวกับการมอบหมายงานและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงกำหนดตัวชี้วัด สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2567 -
30 กันยายน 2567) จำนวน 9 ตัวชี้วัด (รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏ)    
 
 
 
 
 
 
         
มติที่ประชุม : รับทราบ 

     ระเบียบวาระที่ 5.3 ข้อเสนอแนะในการเบิกเบี้ยเลี้ยง 
                            นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป แจ้งต่อท่ีประชุมดังนี้ 

1. ตรวจสอบวันท่ีท่ีเบิก และวันท่ีขออนุญาตไปราชการให้ตรงกัน 
2. ตรวจสอบเวลา และสถานท่ีไปราชการ ในส่วนท่ี 1 และ 2 ให้ตรงกัน 
3. ตรวจสอบลายเซ็นให้ครบถ้วนทุกจุด  
4. หากเบิกหลายวันพร้อมกัน ให้เรียงเอกสารรายงานผลไปราชการตามวันท่ีจากน้อยไปมากให้ถูกต้องค่ะ 

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการ  

     ระเบียบวาระที่ 5.4 การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ 
                           นายธวัตร์  กุ้งทุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป รายงานต่อที่ประชุม

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจำหน่ายรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื ่อมสภาพ และ       
หมดความจำเป็นใช้ในราชการ จำนวน 1 คัน ยี่ห้อ Ford ทะเบียน นค 2216 กรุงเทพมหานคร เสร็จส้ินแล้ว
เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2567 ป้ายทะเบียนได้ส่งคืนขนส่งจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเพือ่พิจารณา  
   - ไม่มี – 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่น ๆ  
         นางปารณีย์  ลมก่ิง สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ แจ้งต่อท่ีประชุมดังนี้ 
          7.1 ขอให้ผู ้อำนวยการกลุ ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สรุปข้อมูลเรื ่องสมาชิกของ      

ชุมนุมสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ จำกัด ท่ีแต่ละจังหวัดส่งข้อมูลมาใหท้ั้งหมด     
          7.2 ขอให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ประสานกับกองการเจ้าหน้าที่ เรื่องการยื่นใบลาป่วย

และใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาป่วยของข้าราชการราย นางสาวอัญชลี  ภูมิไชยา  
          7.3 กำชับการใช้รถยนต์ราชการที ่ เป ็นห่วงคือเจ้าหน้าท่ีที ่ขออนุญาตใช้         

รถยนต์ราชการแล้วให้รถยนต์ราชการขับออกไป โดยที่ไม่มีผู้ควบคุมรถยนต์ราชการออกไปด้วย ถ้าไม่เป็น
ปัญหาหรือไม่เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็ไม่เป็นไร แต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ ้นมาเจ้าหน้าที ่ที ่ขออนุญาตใช้        
รถยนต์ราชการจะต้องช้ีแจงให้ได้ด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบดำเนินการ และถือปฏิบัติ  

         

                 เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 
  
      

ธวัตร์  กุ้งทุ่ม 
(ธวัตร์  กุ้งทุ่ม) 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

สุชาดา  เงินวิลัย 
(นางสาวสุชาดา  เงินวิลัย) 

นักจัดการงานท่ัวไป 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 


